

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả triển khai thực hiện**

**Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh**

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Thực hiện Công văn số 199-CV/BTGHU ngày 28/4/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn về việc phối hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 26; UBND huyện Bình Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 26 trên địa bàn huyện như sau:

### **I. Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 26**

#### **1. Học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức**

- Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã triển khai Chỉ thị 26 đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn để thực hiện. Nhìn chung, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 26 trên địa bàn huyện kịp thời và nghiêm túc; tinh thần, thái độ học tập, phổ biến, quán triệt tốt; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt đạt 100%.

- Việc học tập, quán triệt đã tạo ra bước chuyển biến mới trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng về việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xác định đầu tư cho y tế cơ sở là góp phần tích cực cho công tác nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được chăm sóc sức khỏe nhanh nhất, gần nhất, từ đó tích cực lao động, sản xuất, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

#### **2. Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 26**

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn đưa tin, bài về tình hình, chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân

dân; các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị. Do vậy nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên.

## II. Kết quả thực hiện Chỉ thị 26

### 1. Tăng cường cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất để nâng cấp các cơ sở y tế trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế luôn được chú trọng, việc thực hiện chế độ luân phiên, chuyển giao kỹ thuật được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Do đó, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở không ngừng nâng lên về số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn ngành y tế trên địa bàn huyện có 330 bác sỹ, dược sỹ và nhân viên y tế, trong đó: Bác sỹ: 53 (1 BS CKII; 08 BS CKI); Thạc sỹ: 01; Dược sỹ 18 (7 DS ĐH); Cử nhân các loại: 35; Y sỹ 41; Điều dưỡng: 99 (16 cử nhân); Hộ sinh: 60; KTY: 07; Khác 16.

- Thực hiện tốt chủ trương đưa Bác sỹ về công tác tại các Trạm Y tế xã để tăng cường nguồn lực cho tuyến y tế cơ sở, đảm bảo 100% Trạm Y tế xã đều có Bác sỹ. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế đã được Nhà nước ban hành; qua đó, lực lượng y bác sỹ, cán bộ nhân viên y tế ngày càng được trao dồi, trưởng thành, an tâm công tác, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, chất lượng khám, chữa, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế ngày càng được nâng cao, thực hiện tốt tin học hóa trong công tác báo cáo, thống kê. Việc thành lập Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (gọi tắt là YHCT-PHCN) có số giường thực kê 70 giường bệnh, nhân lực gồm 05 Bác sỹ YHCT, 2 Cử nhân PHCN, 11 Y sỹ YHCT, 04 Điều dưỡng đã từng bước đẩy mạnh việc triển khai phát triển ngành y học cổ truyền, thực hiện khám, chữa bệnh đông, tây y kết hợp; Tại 22/22 Trạm Y tế xã đều có vườn thuốc Nam, tranh thủ mọi nguồn lực để cải thiện và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho y tế cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Hiện nay Trung tâm Y tế tuyến huyện được nâng cấp, xây mới và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu đủ đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chẩn đoán và điều trị người bệnh; 22/22 Trạm Y tế được xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp.

- Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện Bình Sơn và các cấp, các ngành, qua nhiều năm xây dựng và phát triển sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện nhà, trong những năm qua đã đầu tư mua sắm một số trang thiết bị y tế cụ thể như:

+ **Tuyên huyện:** Máy siêu âm màu 4D; Máy nội soi thực quản - dạ dày-tá tràng; Máy X-quang kỹ thuật số di động; Máy sinh hóa bán tự động; Máy sinh hóa tự động; Máy huyết học tự động; Máy đo chức năng hô hấp; Máy Gene Xpert; Máy định lượng HbA1c; Máy điện não đồ; điện tâm đồ; Máy Dupler tim thai; Máy sinh hóa nước tiểu; Máy tạo ôxy di động; Máy chụp X-quang nha; Máy Mornitor theo dõi bệnh nhân; Hệ thống sắc thuốc Đông y...

+ **Tuyên y tế xã:** Máy siêu âm tổng quát (loại trắng đen) cho 10/22 Trạm Y tế xã; Máy điện tim cho 22/22 Trạm Y tế xã, Máy đo đường huyết; Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa, Máy đo huyết áp; Bộ dụng cụ tiểu phẫu; Bình ô xy; Tủ sấy dụng cụ; Máy Dupler tim thai và nhiều trang thiết bị phụ trợ khác...

- Cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế: được chỉnh trang đầu tư hàng năm, xây mới, mở rộng khối nhà làm việc, nhà chờ bệnh nhân rộng rãi sạch sẽ, nhà vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát; trang thiết bị được đầu tư mới như: hệ thống nước nóng lạnh năng lượng cho tất cả tòa nhà, Wifi miễn phí, quầy báo giấy, nước uống nóng lạnh, nước chè phục vụ bệnh nhân, hệ thống quạt mát, quạt sưởi ẩm đầy đủ tại tất cả buồng bệnh, lắp máy điều hòa phục vụ bệnh nhân (khoa YHCT và các phòng làm việc).

- Cơ sở vật chất tại các Trạm Y tế: Thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và xây mới, sửa chữa cho 10 Trạm Y tế xã (các xã: Bình Hòa, Bình Châu, Bình Nguyên, Bình An, Bình Chánh, Bình Dương, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Thạnh, Bình Thuận) thuộc Dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở"- Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, Sở Y tế triển khai sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế Bình Châu và xây mới Trạm Y tế xã Bình Hòa, Bình Nguyên, Bình An. Hiện nay 22/22 Trạm Y tế đủ điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa, bệnh cho nhân dân.

## **2. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác y tế**

- Nhìn chung công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước về y tế ngày càng chặt chẽ, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến Luật khám chữa bệnh và hành nghề y dược ngoài công lập, nhất là phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành được chặt chẽ và có hiệu quả.

- Hằng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện đã thành lập và chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc hành nghề y, dược, y học cổ truyền trên địa bàn huyện. Tính từ năm 2013 đến năm 2022 đã tổ chức 10 đợt kiểm tra, với khoảng 100 cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện; Đa số các cơ sở hành nghề y, dược chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác y tế khi có yêu cầu.

- Phối hợp giải quyết kịp thời những khiếu nại tố cáo của người dân, cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện không có vụ việc khiếu nại tố cáo nghiêm trọng liên quan đến công tác khám, chữa bệnh.

## **3. củng cố, phát triển Hội Đông Y huyện**

- Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và ngành Y tế đã tập trung củng cố, phát triển hệ thống Hội Đông y. Đến nay hệ thống tổ chức về Đông y từ huyện đến xã từng bước được kiện toàn,

đội ngũ cán bộ làm công tác về đông y tăng về số lượng và chất lượng, góp phần đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện:

+ Hoạt động khám chữa bệnh bằng đông y tại Trung tâm y tế và hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc tại 22 Trạm y tế xã đã được thanh toán bảo hiểm y tế.

+ Công tác khám chữa bệnh đông y và kết hợp đông y với y học hiện đại ngày càng được chú trọng và thực hiện thường quy tại Trung tâm y tế. Thường xuyên cập nhật các phương pháp mới đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Số người bệnh được khám chữa bệnh bằng phương pháp Đông y ngày càng tăng, năm 2022 có 30.651 lượt người bệnh được khám chữa bệnh và 1.635 lượt người bệnh điều trị nội trú.

+ Nhân lực tại Khoa Đông y: hiện nay có 04 Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền, 10 y sĩ, 3 điều dưỡng và 02 kỹ thuật viên phục hồi chức năng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe người bệnh tại Khoa.

+ Song song với việc kiện toàn và phát triển hội viên, công tác giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật cho hội viên đã được quan tâm. Công tác YHCT đã đi vào những phần việc thiết thực cụ thể; kịp thời củng cố, kiện toàn bộ phận khám, chữa bệnh bằng đông y ở Trung tâm Y tế huyện; các Trạm y tế xã, thị trấn từng bước được biên chế y sĩ YHCT hoặc Y sĩ đa khoa định hướng YHCT để kết hợp YHCT với y học hiện đại trong việc khám và điều trị.

+ Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện việc khám chữa bệnh bằng đông y kết hợp với y học hiện đại đảm bảo 70% trong tổng số bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trạm. Công tác khám tại phòng chẩn trị tập thể (huyện hội) và các phòng chẩn trị tư nhân luôn được củng cố, chấn chỉnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, số lượt người khám và điều trị đều tăng lên hàng năm (Tại Hội đông y huyện: số lượt khám và điều trị trong năm 2013 là 16.539 lượt; năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 nhưng số lượt khám, chữa bệnh đạt 14.618 lượt người).

+ Hội Đông y huyện thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 3.500 lượt người là đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn toàn huyện; đồng thời hướng dẫn cho nhân cách trồng và chữa bệnh bằng thuốc nam trong vườn, tuyên truyền, phát huy tốt công tác tự chăm sóc và điều trị bệnh tại nhà bằng liệu pháp đông y với phương châm thầy tại nhà, thuốc tại vườn. Hiện tại ở địa phương có một số cây thuốc như: Sâm Cau, Hà Thủ Ô, Thổ Linh, Sài Hồ, Kim Ngân, Bán Hạ, Bạch Chỉ, Kê Huyết Đảng,... Tổ chức khai thác và thu mua, chế biến đưa vào sử dụng phục vụ công tác chữa bệnh hàng năm trên 15.000kg dược liệu.

Ngoài ra, UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định Bộ tiêu Quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện. Theo đó tiêu chí Trạm y tế xã có vườn thuốc nam mẫu hoặc bộ tranh cây thuốc mẫu; thực hiện khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại) cho bệnh nhân đến KCB tại Trạm y tế xã được quan tâm triển khai.

#### **4. Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế**

- Trên địa bàn huyện đã có 22/22 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn quốc gia về Y tế theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2030; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/3/2023 về thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn huyện và hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện các tiêu chí và tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ về cho Hội đồng thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã của huyện thẩm tra, trình tỉnh theo quy định.

- Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã tổ chức thực hiện các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện, cụ thể:

*- Trong giải quyết các vấn đề sức khỏe của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số:* Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành Y tế đã triển khai rộng khắp nhiều chương trình y tế cộng đồng, tập trung vào giải quyết các bệnh truyền nhiễm. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, đồng thời làm giảm tỷ suất chết và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình ngày càng hiệu quả hơn, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai có chuyên biến tích cực. Từ đó, tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng ở đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt.

*- Tăng cường khả năng tiếp cận của đồng bào đối với các dịch vụ y tế cơ bản:* Y tế cơ sở đã cung cấp khoảng 80% lượng dịch vụ y tế, phục vụ người nghèo, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ y tế cơ sở được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức mới. Cơ sở y tế được xây dựng, cung cấp trang thiết bị và thuốc phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

#### **5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm**

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan về đảm bảo an toàn thực phẩm; UBND huyện, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện đã cụ thể hóa công tác ATTP bằng nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đến cán bộ, công chức và nhân dân bằng nhiều hình thức, lồng ghép hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đi đôi với thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt

trong những dịp cao điểm, Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu.

- Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP khi có sự thay đổi thành viên; Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Tháng hành động vì ATTP; Tết Trung thu; Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện. Đồng thời, Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP và tổ chức triển khai công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2023, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra khoảng 300 cơ sở. Tuy vẫn còn một số ít cơ sở sắp xếp hàng hóa chưa được gọn gàng, nhân viên bán hàng chưa kịp thời khám sức khỏe khi đến định kỳ, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa có hồ sơ nguyên liệu đầu vào rõ ràng,... Nhưng nhìn chung các cơ sở chấp hành tương các quy định về ATTP như: tập huấn kiến thức, khám sức khỏe định kỳ, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ.

- 22/22 xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP, do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng Ban Chỉ đạo và Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra trên địa bàn quản lý.

- Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn được triển khai thực hiện tốt, phối hợp tham gia cùng các Ban ngành, mặt trận, đoàn thể triển khai hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể:

+ Hằng năm, UBND huyện tổ chức lễ phát động “*Tháng hành động vì an toàn thực phẩm*” với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các hội đoàn thể và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham dự;

+ UBND huyện đã ban hành Công văn số 3299/UBND ngày 19/12/2017 phân công công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã theo dõi công tác ATTP.

+ UBND huyện ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Sơn tại các Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 và Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 29/5/2020.

- Trong những năm qua công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện; ngành y tế thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và Tết Trung thu.

- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn đã đưa hơn 3.050 lượt tin, bài về ATTP; các xã, thị trấn tổ chức nói chuyện chuyên đề với 3.208 người tham dự, treo 108 băng rôn tuyên truyền về ATTP các đợt cao điểm về ATTP trên địa bàn toàn huyện. Các Phòng Y tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân bằng hình thức: tuyên truyền bằng xe lưu động nhân Tháng hành động vì ATTP.

## **IV. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm**

Quan 20 năm thực hiện Chỉ thị số 26, công tác nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống y tế được củng cố, mở rộng và phát triển; mức độ hưởng thụ và tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân tăng lên rõ rệt; góp phần cải thiện các chỉ tiêu tổng quát về sức khỏe của người dân một cách đáng kể.

Ngành Y tế đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; nhiều bệnh dịch mới, nguy hiểm được phát hiện, khống chế, không để dịch lớn xảy ra; Một số dịch bệnh mới nổi và dịch bệnh học đường như: Covid-19, Cúm A H5N1, Cúm A H1N1, Cúm A H7N9, Tay- Chân-Miệng, Rubella, tiêu chảy cấp do tả, sốt xuất huyết, nhiễm virus Ebola, Zika,... đều được khống chế và đẩy lùi; công tác y tế dự phòng và y tế cơ sở luôn được chú trọng, đầu tư; khả năng cung cấp dịch vụ, chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh tại tuyến y tế cơ sở trên địa bàn huyện đã được cải thiện; chỉ số thu hút người bệnh tăng lên, người dân ngày càng tin tưởng vào năng lực và chất lượng dịch vụ, công tác theo dõi và phòng bệnh tại y tế cơ sở.

Việc chấp hành pháp luật về ATTP của tổ chức, cá nhân, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng lên rõ rệt, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm, chính sách pháp luật về ATTP được tuyên truyền thường xuyên và rộng khắp, nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng, đặc biệt là các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm ngày càng được nâng cao.

### **2. Hạn chế và nguyên nhân**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như:

- Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế gặp nhiều khó khăn như: trang bị thiết bị kỹ thuật cho các cơ sở y tế và tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế.

- Mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại; các bệnh không truyền nhiễm, tai nạn, thương tích có chiều hướng gia tăng; các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến khó lường,... đang đặt ra những vấn đề mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành y tế huyện nhà cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, phấn đấu đưa huyện Bình Sơn trở thành thị xã năm 2025.

## **V. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian đến**

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 26, thực hiện một cách đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở thuốc cho y tế cơ sở; bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu khám chữa bệnh tuyến cơ sở của nhân dân để người dân được tiếp cận thuận lợi, được hưởng các dịch vụ y tế cơ sở có chất lượng; phát triển cân đối, hợp lý giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, giữa y tế công lập và ngoài công lập tuyến cơ sở,...

- Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực của ngành y tế từ huyện đến cơ sở; ưu tiên bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở phù hợp với chuyên môn được đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về khám, chữa bệnh của tuyến cơ sở; thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ, nhằm thu hút lực lượng y, bác sĩ có chuyên môn cao, khuyến khích cán bộ y tế về công tác tuyến cơ sở, đặc biệt đối với Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức y tế sáng về y đức, thực hiện nghiêm 12 điều quy định về y đức, 10 điều dục đức.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở. Bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho y tế cơ sở. Hoàn thành các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế. Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập ở tuyến cơ sở theo quy hoạch và định hướng của tỉnh. Khuyến khích các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì sức khỏe cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; dự phòng, khám, điều trị và theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh. Phát huy tính tích cực của các cơ sở y tế trong hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, các hoạt động về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Củng cố Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sở để phối hợp thực hiện trong các hoạt động y tế, các hoạt động liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ những lối sống, tập quán có hại cho sức khỏe.

- Tập trung nâng cao chất lượng chất lượng hoạt động của y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em, phụ nữ có thai; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm.

## **VI. Những đề xuất kiến nghị:**

### **1. Đề nghị tỉnh:**

+ Tăng cường trang thiết bị hiện đại cho tuyến huyện và trang thiết bị mới cho Trạm Y tế xã, thị trấn.



+ Có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế huyện, xã; đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Bác sỹ để sử dụng các trang thiết bị hiện đại, áp dụng các biện pháp chuyên môn kỹ thuật cao tại huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- VP HĐND&UBND: C,PCVP, CVVX;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Quang Sự**